

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย นายประพงษ์ แก้วจันทิก นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองนายกฯ สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการภายในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๒. สรุปข้อมูลข้อผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ประกอบไปด้วย นายประพงษ์ แก้วจันทิก นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในเขตพื้นที่

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านสุขุม (ซอยสันติสุข) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏโครงการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ เดิมในโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านสุขุม(ซอยสันติสุข) มีข้อความรายละเอียด ดังนี้ ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔ เมตรความยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินเสริมพื้นทางพร้อมวางท่อ คสล. งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ข้อความใหม่ ดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านสุขุม (ซอยสันติสุข)

ช่วงที่ ๑ โดยดำเนินการ ลงดินเสริมพื้นทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓๕ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เป็นปริมาณลงดินไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ โดยดำเนินการลงดินเสริมพื้นทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๒ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร เป็นปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๓๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกทับพื้นทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๖๓ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ (ใหม่) จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

การที่จะนำโครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุม การดำเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนด ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ถือเป็น เรื่องสำคัญที่เป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการและ กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งโครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงแนว ทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ก่อให้เกิดความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นสามารถจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานประจำปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อ สิ้น ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวน้อย เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ของแผนฯ ขั้นตอนการจัดทำแผนฯ ประโยชน์ของแผนฯ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนองและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่